

“Đất vàng” cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Với nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp cùng với định hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao và các cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư, Thái Bình trở thành “đất vàng”, điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.



Hoạt động nghiên cứu chọn tạo giống lúa của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Lợi thế vượt trội

Thái Bình có vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông liên kết, hiện đại là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, thương mại, trao đổi hàng hóa với các địa phương trong cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nằm trong vùng tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Thái Bình cách thành phố Hải Phòng 70km và cách Hà Nội 110km. Theo các chuyên gia kinh tế, đây là vị trí đắc địa để khai thác các hạ tầng sẵn có của các địa phương như cảng biển nước sâu Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) và sân bay quốc tế Nội Bài. Thêm vào đó, tỉnh đang nâng cấp quốc lộ 39A, 39B đạt tiêu chí cấp III đồng bằng; nâng cấp quốc lộ Hà Nam - Thái Bình - Hải Phòng; triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình đến Thanh Hóa sẽ giúp tỉnh kết nối chặt chẽ với khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các khu vực kinh tế khác trong cả nước.

Ở nơi nào có điều kiện tự nhiên, sinh thái đa dạng, địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu màu mỡ như ở Thái Bình. Với bờ biển dài 54km, bãi triều rộng 250km², diện tích đất nông nghiệp trên 100.000ha,

sản lượng lương thực đạt trên 1 triệu tấn/năm, Thái Bình trở thành địa phương giàu tiềm năng nhất cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và phát triển công nghiệp chế biến. Cùng với đó, toàn tỉnh có hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, vùng sản xuất được quy hoạch hoàn chỉnh, đồng bộ nhờ có sự đầu tư lớn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Bất cứ nhà đầu tư nào đến với Thái Bình sẽ đều cảm thấy hấp dẫn bởi nguồn nhân lực dồi dào. Số người trong độ tuổi lao động của tỉnh khoảng trên 1,2 triệu người, trong đó 49,5% lao động sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản. Mỗi năm toàn tỉnh có trên 30.000 người bước vào độ tuổi lao động. Chất lượng nguồn nhân lực rất cao với tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 55% tổng số lao động toàn tỉnh. Trên địa bàn có 2 trường đại học, 4 trường cao đẳng và 26 cơ sở dạy nghề với quy mô đào tạo trên 33.500 người/năm sẽ giúp cho tỷ lệ lao động qua đào tạo thời gian tới không ngừng nâng lên, là điều kiện thuận lợi giúp cho các dự án, doanh nghiệp triển khai hoạt động ngay và có hiệu quả.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp với tổng diện tích lên tới gần 31.000ha. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, với việc quy hoạch đồng bộ, tính khả thi cao và được đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại cùng với nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, nhất là dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thì Thái Bình sẽ trở

thành trung tâm tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp không chỉ của tỉnh mà cả khu vực đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Những “con sếu” bay về

Nhận thấy rõ những lợi thế so sánh của tỉnh, thời gian qua, một số doanh nghiệp lớn - nói như đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đó là những “con sếu” mạnh đã tìm đến nghiên cứu, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn với dự án xây dựng trung tâm công nghệ cao sản xuất, kinh doanh cây trồng an toàn theo chuỗi tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình); Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái Thái Bình với dự án đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ cao sản xuất, kinh doanh cây trồng an toàn theo chuỗi tại xã Việt Thuần (Vũ Thư); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Thọ Phát với dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao ở xã Thái Hưng (Thái Thụy); Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, Công ty TNHH Phương

Nam, Công ty Bỏ Vàng đầu tư vào phát triển nuôi tôm công nghệ cao với tổng diện tích gần 140ha tại hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy. Ngoài các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng có hàng chục doanh nghiệp lớn đầu tư vào chế biến, xuất khẩu nông sản thực phẩm. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty TNHH Nghêu Thái Bình, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hà Anh Tuấn... với doanh thu, kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1 - 6 triệu USD/năm.

Thu hút cả “đàn sếu”

Với mục tiêu giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững, Thái Bình đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Theo đó, toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện 5 hướng đột phá bao gồm: tăng quy mô đồng ruộng, tiến lên nền sản xuất hàng hóa lớn, tập trung; xây dựng một số chuỗi giá trị nông sản chính; ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; rút mạnh lao động ra khỏi nông nghiệp, nông thôn tạo tiền đề cho tích tụ ruộng đất; đột phá về môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp. Đó vừa là định hướng vừa là giải pháp quan trọng mở đường cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh trong thời gian tới.

Không dừng lại ở đó, để thu hút các dự án lớn

đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư. Các lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư được tỉnh hỗ trợ, khuyến khích gồm: xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm; cơ sở sản xuất giống ngao sinh sản; đóng mới tàu, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản; xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản... Đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao thuộc danh mục khuyến khích được hưởng ưu đãi về đất đai; trong đó được miễn tiền thuê đất trong 15 năm đầu đối với dự án đầu tư tại địa bàn huyện Tiên Hải, Thái Thụy, miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu đối với dự án đầu tư tại vùng nông thôn khác. Doanh nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, xây dựng cơ sở sản xuất giống ngao sinh sản; hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản; hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và hỗ trợ sản xuất cây vụ đông.

Hàng loạt cơ chế, chính sách ưu đãi hấp dẫn sẽ là tấm thảm đỏ được trải ra đưa các doanh nghiệp lớn đến với Thái Bình đầu tư vào nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Từ những hiệu quả thực tế khi đầu tư vào nông nghiệp thời gian qua của những “con sếu” tiên phong, hy vọng thời gian tới sẽ có cả “đàn sếu” bay về cùng Thái Bình xây dựng “thủ phủ” nông nghiệp hiện đại bậc nhất của cả nước.

KHẮC QUẢN

► Hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định

Từ đầu năm đến nay, hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và đạt hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, ngoài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng còn có 23 ngân hàng với 8 chi nhánh cấp huyện, 91 phòng giao dịch, 285 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội và 85 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó 48 quỹ mở rộng địa bàn sang 72 xã liên kế. Đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 71.720 tỷ đồng, tăng 12,4% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 92,8%; tổng dư nợ cho vay của các TCTD ước đạt 56.900 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20%, cho vay công nghiệp, xây dựng chiếm 38% và cho vay thương mại, dịch vụ chiếm 42% tổng dư nợ cho vay. Không chỉ tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, các TCTD trên địa bàn tỉnh còn quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn như: điều chỉnh giảm lãi suất cho vay; gia hạn nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho gần 1.500 khách hàng; miễn, giảm gần 8,6 tỷ đồng lãi tiền vay cho trên 460 khách hàng vay vốn. Hoạt động thanh toán, đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt được Ngân hàng quan tâm, chú trọng thực hiện. Đến ngày 30/9, tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng ước đạt 772.000 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 75% tổng doanh số thanh toán. Để phục vụ cho hoạt động thanh toán, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt 165 máy ATM, 582 thiết bị chấp nhận thẻ POS đồng thời mở gần 950.000 tài khoản thanh toán, phát hành gần 990.000 thẻ thanh toán các loại.

MINH HƯƠNG

► HUNG HÀ

9 tháng, tổng thu ngân sách đạt 103% dự toán

9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách của huyện Hưng Hà ước thực hiện 966,969 tỷ đồng, đạt 103% dự toán, bằng 108% so với cùng kỳ. Trong đó, thu trên địa bàn ước thực hiện 278,711 tỷ đồng, đạt 101% dự toán, bằng 118% so với cùng kỳ, chiếm 28,83% tổng số thu ngân sách địa phương. Một số khoản thu, sắc thuế thu đạt và vượt trên 100% dự toán năm như: thu ngoài quốc doanh 102% dự toán; thu phí, lệ phí 135% dự toán; tiền thuê đất 204% dự toán; thu tại xã 337% dự toán... Từ nay đến hết năm 2019, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 69,72% kế hoạch năm

9 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt trên 5.120 tỷ đồng, đạt 69,72% kế hoạch năm, tăng 16,89% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn huyện có 2 dự án đi vào hoạt động, 1 dự án đang chạy thử máy móc thiết bị và đào tạo lao động, 5 dự án đang triển khai xây dựng. Huyện cũng đã lập và quy hoạch chi tiết được 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất quy hoạch 185,37ha, thu hút 44 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Các làng nghề duy trì hoạt động ổn định và có hướng phát triển tốt.

NGỌC MAI



Chế biến ngao của Công ty TNHH Nghêu Thái Bình (Tiên Hải).

Góp phần cho những mùa vàng

Nhằm giảm thiểu sự gây hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ an toàn mùa màng nói chung và phòng ngừa nguy cơ chuột mang dịch bệnh nguy hiểm lây lan cho cộng đồng, thời gian qua, Công ty TNHH Thương mại và Kiểm soát côn trùng Việt Nam, chi nhánh Thái Bình nỗ lực liên kết với các HTX hợp đồng diệt chuột để nông dân yên tâm sản xuất, mang lại mùa vụ bội thu.

Những ngày này, không khí lao động sản xuất ngày mùa ở xã Thụy Việt (Thái Thụy) rộn rã khắp nơi. Trên các cánh đồng bà con nông dân đang hối hả thu hoạch lúa vụ mùa. Niềm vui được mùa, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Để có mùa vàng bội thu ngoài sự tập trung chỉ đạo của cấp chính quyền, nỗ lực của bà con nông dân, còn có đóng góp của

Công ty TNHH Thương mại và Kiểm soát côn trùng Việt Nam, chi nhánh Thái Bình trong việc diệt chuột bảo vệ sản xuất cho nông dân. Ông Phạm Văn Nghiệp, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Việt chia sẻ: Xã Thụy Việt gieo cấy 312ha/vụ. Những năm trước, tình trạng chuột phá hoại mùa màng dẫn đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp không cao, một số diện tích bị bỏ hoang cho dù HTX đã hỗ trợ diệt chuột bằng thuốc hóa học 1 - 2 lần/năm. Ngoài ra, nông dân địa phương có biện pháp quay nilon quanh ruộng để ngăn chặn chuột vào phá hoại, tuy nhiên giải pháp này mang tính ứng phó nhất thời, không không chế dứt điểm được chuột và chi phí lại lớn, lên đến 100.000 - 130.000 đồng/sào, khả năng tái sử dụng nilon cho vụ sau rất thấp. Tuy nhiên, từ khi HTX hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và

Kiểm soát côn trùng Việt Nam, chi nhánh Thái Bình triển khai diệt chuột thì tình trạng chuột phá hoại mùa màng không còn nữa, sản lượng lúa tăng lên. Dịch vụ diệt chuột của Công ty sử dụng bằng phương pháp diệt chuột qua thuốc mỗi pha chế đặc hiệu không độc hại nguy hiểm với con người và môi trường xung quanh. Bà con nông dân trong xã rất phấn khởi vì đã bỏ đi được nỗi lo về nạn chuột cắn phá lúa. Ông Nguyễn Bá Úc, thôn An Cúc Đông cho biết: Trong sản xuất nông nghiệp không có hạnh phúc nào bằng một năm mưa thuận gió hòa, làm cho công việc trồng trọt được thuận buồm xuôi gió. Nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng diện tích lúa sắp thu hoạch bị chuột cắn phá tã tơi. Những năm khi chưa có sự liên kết với Công ty TNHH Thương mại và Kiểm soát côn trùng Việt Nam, chi nhánh Thái Bình thông

thường dùng dân chúng tôi hay sử dụng các phương pháp diệt chuột thủ công tốn quá nhiều công sức và thiếu đồng loạt nên không mấy hiệu quả, gây thiệt hại về kinh tế. Có vụ nhiều hộ nông dân trắng tay vì bị chuột cắn phá. Sau khi có hợp đồng diệt chuột, Công ty chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ quy trình công việc, từ đặt thuốc, kiểm tra, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của dịch vụ diệt chuột ở mức cao nhất. Cũng như xã Thụy Việt, xã Thụy Dương gieo cấy lúa vụ mùa 225ha năm nay đạt sản lượng, năng suất cao, không còn tình trạng chuột cắn phá. Việc ký kết hợp đồng diệt chuột với Công ty TNHH Thương mại và Kiểm soát côn trùng Việt Nam, chi nhánh Thái Bình đem lại hiệu quả cao đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và sự mong mỏi của bà con nông dân. Người dân tại địa phương có hợp đồng liên kết diệt chuột

hiện nay rất vui mừng, phấn khởi vì sản xuất nông nghiệp không còn chuột phá hoại mùa màng nữa, cánh đồng lúa bội thu.

Ông Cao Như Tháp, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Kiểm soát côn trùng Việt Nam chia sẻ: Thái Bình nổi tiếng của nông dân trong “cuộc chiến” với chuột, thời gian qua, Công ty đã phối hợp với một số HTX SXKD DVNN trên địa bàn tỉnh vận động nông dân thực hiện tốt các biện pháp diệt chuột bằng thuốc do Công ty cung cấp, không sử dụng các biện pháp bị nghiêm cấm như dùng điện gây nguy hiểm cho con người. Thuốc diệt chuột vì sinh của Công ty hiện đang được sử dụng nhiều vì hiệu quả diệt chuột cao, an toàn và chi phí cũng phải chăng và sản phẩm có những ưu điểm hơn các loại thuốc khác có bán trên thị trường, đặc biệt ít gây ô nhiễm môi trường. Mỗi diệt chuột được pha chế từ bột ngũ cốc, đóng gói bằng nilon rời đặt xuống đất theo đường đi của chuột, theo vậy mới sẽ không bị ngắm

nước mưa hoặc tan rã và rất kích thích sự tò mò của chuột. Sau khi ăn phải mồi, chuột sẽ vào hang chết sau 3 ngày do vậy những con chuột khác không nghĩ ngờ tiếp tục ăn mồi đến khi chúng bị tiêu diệt hết. Với những tính năng cao, hiệu quả diệt chuột khi sử dụng thuốc của Công ty lên đến

99,5% tại một số xã của huyện Thái Thụy, Hưng Hà, Đông Hưng... với diện tích lên 3.000ha. Hiện nay các HTX hợp đồng với Công ty đơn giá 40.000 - 45.000 đồng/sào (tùy theo địa hình và phương thức canh tác). Trong hợp đồng giữa hai bên đã quy định trách nhiệm của Công ty đối với

diện tích đánh chuột, theo đó, nếu diện tích bị chuột phá hoại, Công ty TNHH Thương mại và Kiểm soát côn trùng Việt Nam, chi nhánh Thái Bình sẽ đền bù thiệt hại, bảo đảm lợi ích kinh tế của nông dân trong sản xuất lúa.

KHẮC QUẢN - MẠNH THẮNG



Quy trình đóng gói sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Kiểm soát côn trùng Việt Nam, chi nhánh Thái Bình.